

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท โอเวอร์ซีออนไลน์ จำกัด เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายให้ทำ เวลาอยู่ในบริษัท เป็นผู้กำกับภาพโดยรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเลือกมุมถ่าย เลือกเฟรมภาพ รวมทั้ง ถ่ายทำ จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดำเนินการกำกับภาพของ บริษัท โอเวอร์ซีออนไลน์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับภาพในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ทำให้ผู้จัดทราบว่าบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับภาพเป็นหน้าที่ที่จะต้องคอยหามุมของภาพและ เลือกใช้ขนาดของภาพให้เหมาะสมและตรงใจผู้กำกับโดยผู้กำกับภาพนั้นเกี่ยวข้องในกระบวนการ ผลิตภาพยนตร์ 2.ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ 2.ขั้นตอนการถ่ายทำ

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อดีของการสหกิจศึกษาดำเนินการหน้าที่ผู้กำกับภาพภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการ โฆษณาให้ร้านกาแฟ “ Hands and Heart

การปฏิบัติงานสหกิจได้ใช้ความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน ทำให้ผู้จัดทำได้ฝึกความตรง ต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น ได้รับประสบการณ์ใหม่ และยังได้ความรู้ใหม่จาก พนักงานที่ปรึกษาในการทำงานภายในบริษัทถึงขบวนการการทำงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีความอดทน ต้องปฏิบัติงานกับผู้อื่น ทำให้ต้องมีไหวพริบในการทำงาน ช่างสังเกต และต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5.2.2 ปัญหาที่พบของการสหกิจศึกษาดำเนินการหน้าที่ผู้ช่วยผู้กำกับภาพภาพยนตร์โฆษณา เพื่อการโฆษณาให้ร้านกาแฟ “ Hands and Heart

ปัญหาที่พบคือเนื่องจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติงานกับ โปรดักชั่นจริง เป็นครั้งแรก ทำให้การบริหารจัดการในบางเรื่องนั้นยังมีประสิทธิภาพไม่มากพออย่างที่ตั้งไว้ ด้วยยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

จากการที่ผู้จัดทำได้ไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท โอเวอร์ซีออนไลน์ จำกัด ปัญหาที่พบเมื่อเวลาปฏิบัติงาน คือ ในระหว่างการทำงานนั้นทางทีมงานไม่สามารถกำหนดการทำงานของสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยนอกเหนือการควบคุม

5.2.3 ข้อเสนอแนะภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการโฆษณาให้ร้านกาแฟ “ Hands and Heart

จากการที่ผู้จัดทำได้ไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท บริษัท โอเวอร์ซีออนไลน์ จำกัด ข้อเสนอแนะบริษัท โอเวอร์ซีออนไลน์ จำกัด มีการทำงานที่เป็นทีม มีความตั้งใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีการทำงานในแง่บวกสามารถแยกแยะความรู้สึกในหน้าที่การปฏิบัติงานและการเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับงานได้ทำให้รู้ถึงหลักการในการทำงานภายในบริษัทว่าบริษัทที่ดีนั้นควรมีการทำงานอย่างไร